

สรุปคะแนนประเมินผลการเรียนรู้ โครงการพัฒนาความรู้ "ทักษะและศิลปะในการพูดที่ชุมชน" รอบที่ ๒/๒๕๖๖

ที่	คำนำหน้าชื่อ (ไม่ใช้ตัวย่อ)/ ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/ ระดับ	ประเภท	ระบุชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่ต้องพัฒนา	วิธีการพัฒนา	คะแนน (เต็ม 50)
1	นางสาวศศิธร ตีคำรัมย์	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ข้าราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	50
2	นายสุทธิพงศ์ ชี้อโสภณ	สัตวแพทย์อาวุโส	ข้าราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	50
3	นายเกียรติภูมิ อุนกาศ	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	ข้าราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	50
4	นางอำพรธม รุห์หลัก	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	ข้าราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	50
5	นางสายพิน เจริญสนองกุล	นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ	ข้าราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	50
6	นายศุภชัย อินกร	สัตวแพทย์อาวุโส	ข้าราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	50
7	นายรวีกร สาค่า	สัตวแพทย์อาวุโส	ข้าราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	50
8	นายวิจิตร สมฤทธิ์	สัตวแพทย์อาวุโส	ข้าราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	50
9	นายสุวิช สุภาธง	สัตวแพทย์อาวุโส	ข้าราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	50
10	นายสุชล ไชยศรี	สัตวแพทย์อาวุโส	ข้าราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	50
11	นายประสาน สัตลรัสมิ์	สัตวแพทย์ชำนาญงาน	ข้าราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	50
12	นายวรวิทย์ เวียงนาค	สัตวแพทย์อาวุโส	ข้าราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	50
13	นายอรรณพ อ่อนละมัย	สัตวแพทย์อาวุโส	ข้าราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	50
14	ว่าที่ ร.ต. อภิวัฒน์ ธนารัตน์	นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ	ข้าราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	50
15	นายสุรัตน์ เอื้ออารีย์	สัตวแพทย์ชำนาญงาน	ข้าราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	50
16	นายสำราญ สุนันตะ	สัตวแพทย์อาวุโส	ข้าราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	50
17	นายณัฐพล มะโนใจ	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	ข้าราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	50
18	นางอำไพ ยาวิชัย	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	ข้าราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	50
19	นายองอาจ อุปาลี	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	ข้าราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	50
20	นายสุรินทร์ ศรีเมือง	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	ข้าราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	50
21	นางสาวพิรณัฐ อยู่จำรัส	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	ข้าราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	50
22	นางสาวนิชา วงศ์วัน	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	ข้าราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	50
23	นางสาวสุพิชญา สีอ่อน	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	ข้าราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	50
24	นายเจตน์ เปี้ยปลุก	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	ข้าราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	50
25	นางสาวจิตาภา บุญเรือง	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	ข้าราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	50
26	นางสาวณัฐฉิณี แชนงแก้ว	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	ข้าราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	50
27	นางสาวกุสินรา สัตยานุกุล	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	ข้าราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	50
28	นายบุญโรจน์ แก้วจำปาศรี	เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน	ข้าราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	50
29	นายวินัย พานทอง	เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน	ข้าราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	50
30	นางสาวเจนจิรา สมศักดิ์	นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ	ข้าราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	50
31	นางสาวจิราภา เอ็นประเด็น	เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน	ข้าราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	50
32	นายภากร แก้วนิลดา	เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน	ข้าราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	50

ที่	คำนำหน้าชื่อ (ไม่ใช้ตัวย่อ)/ ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/ ระดับ	ประเภท	ระบุชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่ต้องพัฒนา	วิธีการพัฒนา	คะแนน (เต็ม 50)
33	นางสาวนันทมน เมืองมูล	นักวิชาการสัตวบาล	พนักงานราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	50
34	น.ส.กมลรัตน์ ลูกประจำ	นักวิชาการสัตวบาล	พนักงานราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	50
35	นายกิตติก้อง ตูลเตมีย์	เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์	พนักงานราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	50
36	นายกมล วรรณารักษ์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	50
37	นายอำนาจ บุญวงศ์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	50
38	นายณัฐพัชร์ จันทรทิพย์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	50
39	นายธนาวัฒน์ ยอดคำปัน	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	50
40	นายไกรสร วงศ์ชุมภู	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	50
41	นางอารีรัตน์ อุปาลี	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	50
42	นายสุทธิพร พงศ์ไพโรจน์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	50
43	นางเรณิด เจริญมณี	พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล	พนักงานราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	50
44	นายสยาม ใจจันทร์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	50
45	นายคชาวุฒิ ทองชัย	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	50
46	นางสาวกัญชลิลา วงค์จันทา	นักจัดการงานทั่วไป	พนักงานราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	50
47	นางสาววิณิสนันท์ ยศพัชรกรณ์	พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล	พนักงานราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	50
48	นายอนุกุล ใจมามูล	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	50
49	นายเอกพล ทวีคำ	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	50
50	นายณัฐชัย ปงใจดี	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	50
51	นางสาววรรณ เตบันนวงศ์	นายสัตวแพทย์	พนักงานราชการ	ทักษะและศิลปะในการพูดในที่ชุมชน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	50